

# Ông Trump bị bắn khi đang vận động tranh cử

PV (Theo RT) Chủ nhật, ngày 14/07/2024 05:48 AM (GMT+7)

Đã có ít nhất 3 tiếng súng nổ tại một cuộc mít tinh của Donald Trump ở Pennsylvania vào thứ Bảy. Cựu tổng thống đã được nhân viên an ninh đưa ra khỏi sân khấu, với hình ảnh cho thấy vết máu trên tai phải của ông.



**Ông Donald Trump bị bắn trong một âm mưu ám sát khi ông đang vận động tranh cử.**

Nhiều tiếng nổ lớn đã được nghe thấy khi Trump đang có bài phát biểu tại thành phố Butler. Trump nhanh chóng ngã xuống đất và được đội an ninh của mình bảo vệ.

Sự việc xảy ra khi ông Trump đang trong cuộc vận động tranh cử ở bang Pennsylvania ngày 13/7, giờ địa phương.

Theo Hãng tin AFP, có máu trên tai ông Trump khi ông được lực lượng an ninh đưa khỏi sân khấu.

Các nhà báo có mặt tại sự kiện mô tả là ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa giờ nằm đấm khi ông được mật vụ Mỹ hộ tống lên một chiếc xe.

Người ta nhìn thấy có các tay súng bắn tỉa từ trên mái nhà gần sân khấu nơi ông Trump đang đứng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông chưa nắm thông tin chi tiết về việc ông Trump bị bắn.



**Các mật vụ che chắn cho ông Trump sau tiếng súng nổ ra khiến bên tai của ông bị chảy máu.**

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson đã đăng trên X rằng ông đang "cầu nguyện cho Tổng thống Trump", vài phút sau khi cựu tổng thống được đưa ra khỏi sân khấu vì bị thương trong một vụ việc tại một cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania.

Chủ tịch Hội nghị Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Elise Stefanik cũng đăng bài trên nền tảng này rằng: "Xin hãy cầu nguyện cho Tổng thống Trump, gia đình ông và tất cả những người yêu nước tại cuộc biểu tình hôm nay ở Pennsylvania".

Giám đốc truyền thông của Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết, cựu Tổng thống Donald Trump vẫn an toàn sau sự cố tại cuộc vận động của ông, theo Anthony Guglielmi.

"Một sự cố đã xảy ra vào tối ngày 13/7 tại một cuộc mít tinh của Trump ở Pennsylvania. Mật vụ đã thực hiện các biện pháp bảo vệ và cựu Tổng thống vẫn an toàn. Hiện tại, đây là cuộc điều tra tích cực của Mật vụ và thông tin chi tiết hơn sẽ được công bố khi có sẵn", Guglielmi cho biết trong một tuyên bố.

Chính quyền địa phương tin rằng một người tại cuộc biểu tình đã bị bắn chết, nhưng không có xác nhận hoặc thông tin về danh tính của họ. Nghị sĩ Marjorie Taylor Greene, một đảng viên Cộng hòa Georgia và là đồng minh của Trump, cũng cho biết có thể có ít nhất một trường hợp tử vong.

Chưa có thông tin gì về kẻ nổ súng.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban phát biểu trên X rằng: "Tôi xin gửi lời chia buồn và cầu nguyện tới Tổng thống Donald Trump trong những giờ phút đen tối này".

Orban đã đến thăm Trump tại Mar-a-Lago vào thứ sáu như một phần trong sứ mệnh ngoại giao của ông nhằm giải quyết hòa bình cuộc xung đột Nga-Ukraine.

**Nguồn:** <https://danviet.vn/ong-trump-bi-am-sat-20240714054637847.htm>

[www.vietnamvanhien.net](http://www.vietnamvanhien.net)